

Người cao tuổi thi đua phát triển kinh tế

Những năm qua, hội viên hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh không chỉ gương mẫu thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế. Từ phong trào "Tuổi cao - gương sáng" đã có nhiều điển hình NCT làm kinh tế giỏi, trở thành gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.



Vườn cây cảnh của ông Đỗ Bá Hối (người bên phải), xã Tân Lập (Vũ Thu) cho thu nhập khoảng 700 triệu đồng/năm.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Nhằm phát huy vai trò của NCT, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - gương sáng", hội NCT các cấp thường xuyên đánh giá, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của NCT trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Cùng với đó, tạo điều kiện cho NCT khởi nghiệp, thi đua sản xuất, kinh doanh nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến, đóng góp hơn nữa vào thành tích chung của tỉnh. Qua bình xét có trên 2.870 NCT đạt danh hiệu NCT làm kinh tế giỏi các cấp năm 2023. Hầu hết NCT vẫn tích cực lao động sản xuất, truyền dạy kinh nghiệm cho con cháu. Toàn tỉnh có 46,8% NCT còn sức khỏe vẫn trực tiếp lao động, phát

triển các mô hình trang trại, mạnh dạn đưa các loại cây, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Nhiều NCT tại các làng nghề vẫn say mê giữ lửa nghề truyền thống, tạo ra nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Hiện nay, hàng nghìn gia đình NCT đang làm giàu từ sinh vật cảnh, duy trì hiệu quả các mô hình sản xuất VAC, nuôi trồng thủy sản. Trên 3.700 NCT là chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Từ hộ gia đình thuần nông, vợ chồng ông Đỗ Bá Hối, thôn Tăng Bồng, xã Tân Lập (Vũ Thu) đã nỗ lực vượt qua khó khăn

trở thành gia đình hội viên NCT làm kinh tế giỏi tiêu biểu của địa phương. Với bàn tay khéo léo, sáng tạo, ông Hối đã trồng và tạo dáng hàng nghìn cây cảnh các loại như: sung, khế, lộc vừng, ổi, me... cho thu nhập cao. Ông chia sẻ: Trước đây diện tích cây lúa của gia đình nằm trong vùng úng trũng rất khó canh tác. Tôi đã quyết định đi làm thuê tại các tỉnh miền Nam để có vốn đầu tư chuyển đổi sang trồng cây cảnh. Để phát triển vườn cây, tôi cùng vợ con đến nhiều làng cây cảnh truyền thống trong và ngoài tỉnh để học tập kinh nghiệm và chọn mua cây. Năm 2010, nhiều khách đến ngõ ý mua cây cảnh của tôi với giá 1,8 tỷ đồng. Sau hơn 20 năm kiên trì với vườn cây, ông Hối đã mở rộng diện tích lên 1,7 mẫu, trồng nhiều cây có

giá trị cao, cho thu nhập khoảng 700 triệu đồng/năm. Không chỉ bán hàng theo phương thức truyền thống, ông cùng các con mạnh dạn tiếp cận với bán hàng online thông qua các nền tảng mạng xã hội. Nhờ đó, lượng cây cung cấp cho thị trường hàng năm ngày càng tăng. Gia đình ông còn nhận được nhiều đơn hàng vận chuyển cây sang Mỹ.

Về thôn Lai Ổn, xã An Ấp (Quỳnh Phụ) hỏi thăm ông Nguyễn Hữu Cảnh, hầu như ai cũng biết bởi sự gần gũi và chăm chỉ của ông. Nhiều năm nay, người dân nơi đây đã quen với hình ảnh vợ chồng ông bắt đầu làm việc tại trang trại từ sáng sớm và 8 giờ tối mới về nhà. Theo ông Cảnh, năm 2000, ông bắt tay vào chuyển đổi ruộng cấy lúa kém hiệu quả để xây dựng trang trại trồng trọt, chăn nuôi. Khởi nghiệp ở tuổi 44 với trên 150 con lợn thịt và lợn nái, ông Cảnh gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Dù duy trì vừa cây 4 - 5 mẫu ruộng vừa nuôi lợn nhưng kinh tế gia đình vẫn không khá hơn. "Tôi quyết định chuyển sang nuôi cá giống vì nhận thấy tiềm năng cao. Việc nuôi cá giống xuất bán không chỉ giảm công lao động mà còn cho thu nhập cao, đầu ra ổn định. Ngoài ra, để tận dụng diện tích rộng 2,7 mẫu, tôi còn nuôi thêm cá chép vàng và trồng thêm nhiều loại rau cung cấp cho thương lái Hải Phòng. Mỗi năm, tôi cung cấp ra thị trường từ 2 - 2,5 tấn cá giống và 4 tạ cá chép vàng. Sau khi trừ các khoản chi phí cho thu lãi khoảng 300 triệu đồng" - ông Cảnh chia sẻ.

Với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp hội NCT cùng chính quyền địa phương, NCT Thái Bình đang tiếp tục phát huy phẩm chất cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Thông qua những thành công của các mô hình kinh tế, NCT ngày càng khẳng định vai trò và trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

NGUYỄN TRIỆU

Sôi nổi các hoạt động ngoại khóa trong trường học

Những năm qua, cùng với công tác giảng dạy chính khóa, các trường học trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng sống, giúp các em phát huy năng lực, thể mạnh để phát triển toàn diện. Đầu năm 2024, Trường Tiểu học An Ninh (Quỳnh Phụ) tổ chức hoạt động "Trung bày sản phẩm Stem". Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các em học sinh cả 5 khối đã biết áp dụng kiến thức được học để tạo ra các sản phẩm rất đẹp mắt, ấn tượng và ý nghĩa như mô hình chiến dịch Điện Biên Phủ, mô hình Trường Tiểu học An Ninh, mô hình Toán 1... Với phần thuyết trình song ngữ, mỗi khối đã giúp các thầy cô giáo và học sinh toàn trường hiểu hơn về các nguyên liệu cũng như cách làm ra các sản phẩm Stem. Qua đó giúp các em càng thêm yêu thích các môn học, khơi dậy sự sáng tạo của mỗi học sinh. Ông Trần Văn Hà, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Từ đầu năm học đến nay, Trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ của địa phương, vui hội trăng rằm, các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); phối hợp công an xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật số 14/2017/QH14, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Luật Phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền an toàn thực phẩm và phát động phong trào "Cánh én báo tin" tới học sinh toàn trường... Các hoạt động ngoại khóa nhà trường tổ chức đã trang bị những kiến thức xã hội, kỹ năng sống cần thiết giúp học sinh tự xây dựng lối sống lành mạnh, không mắc tệ nạn xã hội; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, biết yêu thương, giúp đỡ những

người không may mắn trong cuộc sống. Tại Trường Tiểu học Đông La (Đông Hưng), hoạt động ngoại khóa luôn được Ban giám hiệu nhà trường chú trọng thực hiện. Sau nhiều năm triển khai, hoạt động này đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả tích cực. Bà Nguyễn Thị Uyển, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Các hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên với việc các thầy cô giáo tham gia cùng học sinh để giúp các em thêm tin, mạnh dạn, nhiều học sinh vui mừng, thích thú tham gia. Một số hoạt động ngoại khóa nổi bật mà nhà trường đã thực hiện là: tổ chức các trò chơi dân gian; tổ chức ngày hội đọc sách; tìm hiểu văn hóa, lịch sử của quê hương; tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống... Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động, ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam..., nhà trường tổ chức thấp hươu, lao động công ích vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ xã; giao lưu, trò chuyện với các nhân chứng lịch sử; mua hát chúc mừng các cô giáo, các bà,

các mẹ. Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa này nhằm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, giúp các em thêm gắn kết, tiếp thêm động lực để các em không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, tác phong theo gương Bộ đội Cụ Hồ. Hiện nay, việc tổ chức hoạt động ngoại khóa được các cơ sở giáo dục thực hiện khá linh hoạt, tùy vào điều kiện của từng nhà trường, từng môn học, cấp học và từng địa phương. Việc tổ chức đa dạng các hoạt động ngoại khóa thông qua giờ sinh hoạt lớp, qua các hoạt động tự chọn, hình thức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm, các sân chơi văn hóa văn nghệ... đã thu hút đông đảo học sinh tham gia và tạo hiệu ứng tích cực. Đối với cấp mầm non, các trường chú trọng tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa gắn với giáo dục thể chất nhằm nâng cao thể lực và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, môi trường "học bằng chơi". Với giáo dục phổ thông, các trường chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nhằm bồi dưỡng trách nhiệm

cộng dân, ý thức xây dựng văn hóa, con người, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học - Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Các hoạt động ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục hiện nay khá phong phú như: văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao; các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động giáo dục đạo đức, pháp luật... Qua đó giúp học sinh nâng cao hiểu biết về đời sống xã hội, giáo dục tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục còn tổ chức các hoạt động như sưu tầm những bài toán vui, tham gia các cuộc thi tìm hiểu khoa học, tìm hiểu các danh nhân, các nhà khoa học giúp học sinh tiếp cận khoa học, kích thích sự say mê tìm tòi, sáng tạo của học sinh. Hoạt động ngoại khóa đã và đang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường, từ đó thực hiện tốt các chương trình GDPT 2018 theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

DẶNG ANH



Hoạt động ngoại khóa về kỹ năng phòng, chống đuối nước của Trường Tiểu học Đông La (Đông Hưng).

Những "bông hồng thép"

Trong môi trường nhiều áp lực, những phụ nữ đang công tác tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã nhận thức rõ ý nghĩa công việc của mình để có thêm động lực gắn bó, cảm thông với bệnh nhân. Các chị là những "bông hồng thép" đúng như nhận xét của lãnh đạo Trung tâm.

Nếu không có một "tinh thần thép", một bản lĩnh và tình yêu nghề đủ lớn thì thật khó để chị Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng Khoa bệnh nhân nặng có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ và công việc của mình. Chăm sóc cho người bệnh bệnh thường vốn đã vất vả, chăm sóc, điều trị cho người mắc bệnh tâm thần thì khó khăn, vất vả gấp nhiều lần. Gắn bó với công việc này được 20 năm nay, chị Tuyết đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, những tình huống "đó khóc, đó cười" và có cả những lúc gặp nguy hiểm đòi hỏi chị phải kiên trì mới vượt qua được. Khoa của chị Tuyết đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cho những người có công, thân nhân người có công bị mắc bệnh tâm thần. Đây hầu hết là những bệnh nhân không có khả năng chăm sóc bản thân; tuổi cao, sức khỏe yếu lại hay hoang tưởng nên mỗi cán bộ ở đây phải thật nhanh nhẹn, khéo léo và tế nhị trong xử lý các tình huống. Chị Tuyết tâm sự: Nhiều thương binh, bệnh binh có sức khỏe rất yếu, do hậu quả của chiến tranh, người thì bị hoang

tưởng ảo thanh, người thì hoang tưởng ảo giác, người thì hoang tưởng ảo thị nên thường xuyên bị kích động. Có người thấy quạ trắng đang quay lại nghĩ rằng đó là máy bay địch nên nhảy lên phá. Chúng tôi mặc dù là những người gần gũi hàng ngày nhưng nhiều khi bệnh nhân phát cơn hoang tưởng thì việc bị đe dọa hay bắt ngờ bị người bệnh tấn công là chuyện hết sức bình thường.

Công việc chăm sóc người có công bị mắc bệnh tâm thần rất vất vả, đa số họ đều bị mắc các bệnh đa khoa, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. Nhiều người không tự chăm sóc được bản thân; việc vệ sinh cá nhân hàng ngày từ tắm giặt, vệ sinh, ăn uống đều phụ thuộc hoàn toàn vào cán bộ của Trung tâm. Có những bệnh nhân một ngày phải thay 4 - 5 lần quần áo và chăn màn do không ý

thức được việc vệ sinh cá nhân. Nhất là vào những ngày trời gió, trở trời, bệnh tình của người tâm thần phát tác mạnh, làm cho công tác chăm sóc vô cùng gian nan.

Gắn bó với Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần được hơn 10 năm, chị Vũ Thị Lan, Khoa bệnh nhân nặng chia sẻ, những ngày đầu về công tác đã từng bị sốc với công việc ở đây. Việc đối diện, chăm sóc cho những bệnh nhân tâm thần không hề dễ dàng, nhất là đối với phụ nữ nhân viên tay mềm. Nhưng rồi với tình yêu nghề, chị đã cố gắng vượt qua và gắn bó với công việc này. Chị Lan cho biết: Sáng nào chúng tôi cũng vệ sinh phòng cho người bệnh, thường xuyên vệ sinh thân thể, thay quần áo, cắt móng tay, móng chân cho người bệnh bảo đảm gọn gàng, sạch sẽ. Làm công việc này, có thời điểm cả tuần không được về nhà. Những lúc bệnh tình trở nặng, phải đưa bệnh nhân lên các bệnh viện tuyến trên điều trị là chúng tôi cũng phải có người đi theo để chăm sóc. Bệnh nhân nằm viện ngắn ngày thì nhanh được



Việc vệ sinh cá nhân hàng ngày của bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào cán bộ Trung tâm.

về, nếu phải điều trị dài ngày là chúng tôi cũng phải ở lại đến lúc bệnh nhân ra viện. Số cán bộ trong Khoa vốn đã ít, những lúc như vậy làm cho quân số càng mỏng đi nhưng chúng tôi vẫn duy trì và bảo đảm chất lượng công việc.

Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần hiện có 64 cán bộ, nhân viên, người lao động, trong đó có 37 cán bộ nữ. Trung tâm hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 236 người bị mắc bệnh tâm thần. Dù công việc vất vả, đặc biệt với cán bộ là nữ giới nhưng theo ông Hoàng Văn Vinh, Giám đốc Trung tâm: Chị em luôn nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung tâm luôn dành sự quan tâm, động viên, tạo điều kiện tốt nhất để chị em gắn bó và cống hiến. Trong các dịp thực, chúng tôi bố trí phân công bảo đảm có cả cán bộ nam và nữ để hỗ trợ nhau trong công việc; sắp xếp ngày nghỉ bù hợp lý để chị em có thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình; khi chị em có thành tích nổi bật đều được tuyên dương, khen thưởng kịp thời.

Mỗi người có một cuộc sống, công việc khác nhau. Ở mỗi nghề nghiệp lại có tính chất, đặc thù riêng. Công việc tại Trung tâm rất vất vả và đôi khi có phần nguy hiểm nhưng chị em phụ nữ trong đơn vị đã luôn cố gắng vượt qua. Ông Vinh cho rằng đó thực sự là những "bông hồng thép" tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần.

ĐỖ HỒNG ANH

▶ Khai mạc giải bóng đá nhi đồng - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024

Sáng ngày 8/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc giải bóng đá nhi đồng - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024. Giải đấu thu hút 8 đội bóng mạnh với 100 VĐV đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn, chọn các đội có thứ hạng cao vào vòng bán kết, chung kết.

Giải bóng đá nhi đồng năm trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI nhằm động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, đặc biệt lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời thông qua giải đấu, ban tổ chức có cơ sở đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao của các cơ sở giáo dục, các địa phương.

TÚ ANH

▶ HUYỆN ĐOÀN HƯNG HÀ Phát động tháng thanh niên

Sáng ngày 8/3, tại xã Hồng Minh, Huyện đoàn Hưng Hà tổ chức phát động tháng thanh niên năm 2024 và hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Với chủ đề "Tuổi trẻ Hưng Hà xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", tại lễ phát động, Huyện đoàn và các cơ sở đoàn trong huyện đã tổ chức trao tặng công trình thanh niên "Tủ sách thiếu nhi" cho Trường Tiểu học Lý Nam Đế và "Mô hình tuyên truyền giao thông" tại Trường THCS Lý Nam Đế; trao tặng cho 11 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Minh.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Hưng Hà còn phát động chương trình những bước chân vì cộng đồng; tổ chức trồng 400 cây xanh tại trục đường thôn Xuân Lôi; huy động đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình hành trình về địa chỉ đỏ tại di tích Hành cung Lê Giang xã Hồng Minh; ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền giới thiệu công trình, di tích lịch sử; tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh phong trào lập thân, lập nghiệp; các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân...



Huyện đoàn Hưng Hà phát động tham gia chương trình những bước chân vì cộng đồng.

Các hoạt động trong tháng thanh niên được triển khai sâu rộng từ cơ sở bám sát trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, đồng thời phù hợp với chương trình hoạt động và nhu cầu của địa phương.

THANH THUY